
PTTEP เปิดตัว
"พงศธร ทวีสิน" CEO คนใหม่

PSTC
เล็งงบโค้ง2 สวยเด่น
-ศึกษาย้ายเข้า SET

IVL ครึ่งปีหลังปิดดีล
ซื้อธุรกิจผลิตสิ่งทอฯในเช็กและสโลวัก 

PSTC คาดผลงาน Q2/61 โตกว่าQ1/61 หลัง

โรงไฟฟ้าด�าเนินงานได้ตามแผน - ครึ่งปีหลังดี

กว่าครึ่งปีแรก,ศึกษาย้ายเข้าเทรดกระดาน SET

กลับมานับหนึ่งใหม่!! ตลาดบ้านเราเรียกว่าผันผวนสุดๆ ก็ว่าได้ใน

ช่วงนี้นะเจ้าคะ ก่อนจะปิดรีบาวด์มาให้ใจชื้นขึ้นมาหน่อย แต่สุดท้าย

ก็พังทลายเจอแรงขายมหาศาลมาจากไหนก็ไม่รู้ ปิดตลาดทุบปิดที่ 

1,599.54 จุด -19.11 จุดเจ้าค่ะ.....

นางประณต ติราศัย เลขานุการบริษัท บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ ปตท.สผ.PTTEP เปิดเผยว่า วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของ

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใหม่ มีดังนี้.....

IVL คาดเข้าซื้อธุรกิจผลิตสิ่งทอส�าหรับยางในรถยนต์ในสาธารณรัฐเช็ก และ

สาธารณรัฐสโลวัก เสร็จครึ่งปีหลัง นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการบริษัท 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) IVL เปิดเผยว่า ไอวีแอล โดย 

บริษัท Indorama Ventures Spain S.L. (“IVSSL”)

กลับมา
นับหนึ่งใหม่

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

สมัครสมาชิก 

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายวัน

>>> อ่านต่อหน้า 2

ฉบับที่ 772 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

อ่านต่อหน้า 3

เปิดวิสัยทัศน์ พงศธร ทวีสิน CEO คนใหม่ PTTEP สร้าง

ให้ ปตท.ผส. แข่งขันบ.ส�ารวจฯชั้นน�านานาชาติ-สนับสนุน

ธุรกิจพลังงานต่อยอดธุรกิจหลัก โบรกฯ ปรับเพิ่มคาดการณ์

ก�าไรสุทธิปี 61/62 ขึ้น 12%/11% เคาะเป้า 133 บาท

อ่านต่อหน้า 8 อ่านต่อหน้า 4อ่านต่อหน้า 6
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

	 นางประณต	ติราศัย	เลขานุการบริษัท	บริษัท	
ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	
หรือ	ปตท.สผ.PTTEP	เปิดเผยว่า	วิสัยทัศน์ในการ
บริหารกิจการของนายพงศธร	ทวีสิน	ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร	คนใหม่	มีดังนี้

	 -	ปตท.สผ.	เป็นบริษัทส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม	(E&P)	แห่งชาติชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียที่
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับบริษัท
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นน�านานาชาติ	โดยการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารต้นทุนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นตัวอย่างการท�างาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดการปิโตรเลียมให้
แก่ประเทศอย่างยั่งยืน

	 -	ในส่วนของธุรกิจใหม่	ปตท.สผ.	จะเป็น
บริษัทชั้นน�าในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจ
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงาน	ต่อยอด
จากธุรกิจหลัก	(Core	Business)	เพื่อพัฒนาธุรกิจ
ใหม่ๆ

	 -	ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความส�าเร็จทั้งธุรกิจหลักและ
ธุรกิจใหม่ส�าหรับ	ปตท.สผ.	คือการเป็นองค์กรที่	
LEAN	มีความคล่องตัว	(Agile)	ยืดหยุ่น	สามารถ
รองรับธุรกิจทุกรูปแบบ	(Fit-for-purpose)	และ
พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	

	 *วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการน�าหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ	ปตท.สผ.

	 -	ยืนหยัดความเป็นองค์กรต้นแบบและเป็น
ผู้น�าด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กัน	เพื่อให้

องค์กรเติบโตอย�่างยั่งยืนและสง่างามความส�าเร็จที่
โดดเด่นและเ	นประโยชน์ต่อ	ปตท.สผ.

	 -	ผู้จัดการอาวุโส	ในการพัฒนาโครงการ
พื้นที่สากล	รับผิดชอบดูแลประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	และ
รัฐสุลต่านโอมาน

	 -	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มงาน
เทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน	ปตท.สผ.	ผู้ริเริ่ม
และผลักดันSafety	Standard	ของ	ปตท.สผ.	และ
ให้ความส�าคัญในการปลูกฝังด้านความปลอดภัย	
มั่นคง	สุขอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	ให้กับองค์กร

	 -	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มงาน
วิศวกรรมศาสตร์และโครงการพัฒนา	ปตท.สผ.	รับ
ผิดชอบด้านการพัฒนาโครงการบงกชใต้	และซอติ
กา	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 -	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ	ปตท.
สผ.	รับผิดชอบดูแลโครงการผลิต	รวมถึงดูแลงาน
สนับสนุนปฏิบัติการทั้งหมดของ	ปตท.สผ.	

	 บริษัทหลักทรัพย์	ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	
(ประเทศไทย)	ออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ว่า	
PTTEP	คาดก�าไรที่เป็น	Core	Profit	งวด	2Q18F		
เท่ากับ	11	พันล้านบาท	(+61%	y-o-y,	+20%	
q-o-q)	หนุนโดยปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ย
ที่เพิ่มขึ้น	คาดปริมาณขายโต	5.5%	y-o-y	เป็น	
298kBOED	เพราะมีการซ่อมบ�ารุงแหล่งผลิตน้อย	
ส่วนราคาขายเฉลี่ยคาดว่าจะเพิ่ม	24%	y-o-y	

เป็น	US$47.2/BOE	(ราคาน�้ามันดิบดูไบปรับขึ้น
ราว	44%	y-o-y	ใน	2Q18)	และบริหารต้นทุนได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่ม
เป็น	77.5%	เทียบกับ	74.2%	ใน	2Q17	นอกจาก
นั้นคาดว่าจะมีก�าไรจากสต็อก	600	ล้านบาท	แต่
ขาดทุนจาก	FX	1.2	พันล้านบาทจากการที่เงินบาท
แข็งในไตรมาสนี้	

	 แนวโน้ม	2H18	ยังแข็งแกร่ง	เราคาดว่าราคา
น�้ามันดิบจะอ่อนลงแต่ไม่มากในครึ่งหลังปีนี้หลัง
กลุ่มโอเปกและนอกโอเปกจะผลิตน�้ามันเพิ่มตามมติ
ที่ประชุม	22-23	มิ.ย.61	ที่ผ่านมา	และปริมาณที่
เพิ่มคาดว่าจะไม่เกิน	1	ล้านบาร์เรล/วัน	(คิดเป็น	1%	
ของอุปทานโลก)	ซึ่งโดยหลักเป็นการผลิตทดแทน
ปริมาณน�้ามันของเวเนซูเอลาและอิหร่านที่หายไป	

	 การประมูลสัมปทานใหม่เป็นปัจจัยกระตุ้น	
โดยจะมีการเปิดประมูลสัมปทานแหล่งบงกชและ
เอราวัณใน	2H18	และประกาศผลประมูลในเดือน
ธ.ค.61	เซ็นสัญญาเดือนก.พ.62	ซึ่งหาก	PTTEP	
ชนะประมูลก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้น

	 แนะน�าถือ	ปรับเพิ่มคาดการณ์ก�าไรสุทธิปี	
61/62	ขึ้น	12%/11%	และให้ราคาพื้นฐานเพิ่มเป็น	
133	บาท	(DCF)	สะท้อนแนวโน้มราคาน�้ามันที่ยัง
แข็งแกร่ง	ปรับสมมติฐานราคาน�้ามันดิบดูไบปีนี้จาก	
60	เป็น	67	ดอลลาร์/บาร์เรล	และปีหน้าจาก	60	
เป็น	65	ดอลลาร์/บาร์เรล	ส่วนราคาน�้ามันดิบระยะ
ยาวให้เท่ากับ	65	ดอลลาร์/บาร์เรลในประมาณการ	
DCF

PTTEP เปิดตัว
"พงศธร ทวีสิน" CEO คนใหม่
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	 "พระนาย	กังวาลรัตน์	"	บิ๊ก	PSTC	คาดผลงาน	Q2/61	โตกว่า	Q1/61		

หลังโรงไฟฟ้าด�าเนินงานได้ตามแผน	-มั่นใจครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก	เผย

ความคืบหน้าน�าบิ๊กแก๊ส	เข้าตลาดหุ้น	คาดยื่น	Filing	ไตรมาสแรกปี	63		

พร้อมให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเดิมจอง	IPO	เผยโครงการท่อน�้ามันส่วนขยายภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอ	EIA	ในเดือน	ก.ค.	นี้	คาดได้รับอนุมัติภายในปลาย

ปีนี้	แย้มเดินสายพบกองทุนในประเทศ	ผลตอบรับดี	ได้ค�าชมสินทรัพย์รวม

โตเร็วถึง	6	พันลบ.	พร้อมศึกษาย้ายเข้าเทรดกระดาน	SET	จากปัจจุบันเทรด

ใน	mai	ขณะที่มองราคาหุ้นปรับลง	ตามภาวะตลาด	ชี้เป็นโอกาสสะสมหุ้นใน

ระยะยาว	จากพื้นฐานแข็งแรง	

	 นายพระนาย	กังวาลรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เพาเวอร์	

โซลูชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	PSTC	เปิดเผยว่า	คาดผลประกอบการ

ไตรมาส	2/2561	จะเติบโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับไตรมาส	1/2561	เนื่องจาก	โรง

ไฟฟ้าด�าเนินงานได้ตามแผน	ขณะที่บริษัทฯมีการส่งมอบงานและรับรู้รายได้

รวมทั้งก�าไรตามเป้าที่วางไว้	ประกอบกับรายได้จากขายแก๊สธรรมชาติของ

บริษัทบิ๊กแก๊สเติบโตดี

	 ทั้งนี้ความคืบหน้าการน�าบริษัท	บิ๊กแก๊ส	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(BIGGAS)	

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทางบล.ฟินันเซีย	ไซ

รัส	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน	(FA)	คาดว่าจะยื่นแบบเสดง

รายการข้อมูล	(Filing)	ในไตรมาสแรกของปี	2563	และอยู่ระหว่างการศึกษา

ความเหมาะสม	และให้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเดิม	PSTC		ได้สิทธิ์ในการจอง	IPO	

หุ้นบิ๊กแก๊สจ�านวนหนึ่ง

	 "ผลประกอบการไตรมาส	2	โตเด่นกว่าไตรมาส	1	มาก	โรงไฟฟ้าด�าเนิน

งานได้ตามแผน		ส่วนการน�าบริษัทลูก	บิ๊กแก๊สเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ	ทา

งบล.	ฟินันเซีย	คาดว่าจะยื่น	Filing	ได้ในไตรมาสแรกของปี	2563	และอยู่

ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม	และให้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเดิม	PSTC	ได้สิทธิ์

ในการจอง	IPO	หุ้นบิ๊กแก๊สจ�านวนหนึ่ง	"	นายพระนาย	กล่าว			

	 ส่วนโครงการท่อน�้ามันส่วนขยายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขณะ

นี้โครงการเดินหน้าไปพอสมควร	โดยบริษัทฯ	เดินหน้ายื่นเอกสารขอ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	กับทางส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	ในเดือนกรกฎาคมนี้	โดยตาม

กระบวนการแล้ว	คาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในปลายปีนี้	ซึ่งบริษัทฯ	จึงจัด

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขออนุมัติการลงทุนในล�าดับถัดไป

4
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PSTC เล็งงบโค้ง2 สวยเด่น 
-ศึกษาย้ายเข้า SET
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	 ส�าหรับเงินลงทุน	โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดี	จากสถาบันการ

เงินขนาดใหญ่ในประเทศจีน	ร่วมกันกับธนาคารในประเทศ	และมีพันธมิตร

หลายราย	ให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนระยะยาวด้วย

	 นายพระนาย	กล่าวเพิ่มเติมว่า	มองราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่าน

มาเป็นการปรับตัวลดลงตามภาวะตลาดหุ้นโดยรวม	ซึ่งหากมาดูปัจจัยพื้ย

ฐานของบริษัทฯ	ยังมีความแข็งแรง	และยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง	ขณะที่แนวโน้ม

ประกอบการยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

	 "ในส่วนของราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมา	น่าจะเพราะภาวะของตลาดที่ตกลง

มาแรง	ส่วนตัวมองว่าเป็นโอกาสในการสะสมหุ้นในระยะยาว	เนื่องจากพื้น

ฐานของบริษัทยังคงแข็งแรงและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และผลประกอบการ

ในอนาคต	ตามที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อต้นปี	เรายังยืนยันเป้าหมายเดิม	และเชื่อ

มั่นว่าครึ่งปีหลังจะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรกอย่างแน่นอน"		นายพระนาย	กล่าว	

	 นอกจากนี้	ในช่วงที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้เดินสายพบกองทุนในประเทศ	

ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	โดยทางกองทุนให้ค�าแนะน�าให้บริษัทฯ	ย้าย

เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย	(SET)	จากปัจจุบันที่

จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	เนื่องจาก

ขนาดสินทรัพย์รวมที่โตอย่างรวดเร็วถึง	6,000	ล้านบาท	และหากรวม

โครงการตามแผนในอนาคตจะสามารถโตได้กว่า	10,000	ล้านบาท	อย่างไรก็

ตามบริษัทฯ	ได้น�าเรื่องดังกล่าวปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินก่อนตัดสินใจ	

	 "	หลังเดินสายพบกองทุนในประเทศ	ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	ทาง

กองทุนแนะน�าให้ย้ายเข้า	SET	ด้วยผลการด�าเนินงานและขนาดสินทรัพย์

รวมที่โตอย่างรวดเร็วถึง	6,000	ล้านบาท	และหากรวมโครงการตามแผนใน

อนาคต	จะสามารถโตได้กว่า	10,000	ล้านบาท	จึงอยู่ระหว่างการศึกษาข้อดี

และข้อเสีย	กับที่ปรึกษาทางการเงิน"	นายพระนาย		กล่าว

5

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

PSTC เล็งงบโค้ง2 สวยเด่น 
-ศึกษาย้ายเข้า SET
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

	 นายโซวิค	รอย	เชาว์ดูรี่	เลขานุการบริษัท	บริษัท	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	

จ�ากัด	(มหาชน)	IVL	เปิดเผยว่า	ไอวีแอล	โดย	บริษัทIndorama	Ventures	

Spain	S.L.	(“IVSSL”)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม	ได้ลงนามในสัญญา

ซื้อขายหุ้นกับ	บริษัท	PROXY	–FINANCE	a.s.,	PROSPERITA	holding	

a.s.	และ	Ing.	IGOR	FAIT	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2561	เพื่อเข้าซื้อหุ้น

ในอัตราร้อยละ	100	ของบริษัท	KORD?RNA	Plus	a.s.	สาธารณรัฐเช็ก	

(“Kordarna”)

	 ส�าหรับ	Kordarna	เป็นผู้ผลิตสิ่งทอส�าหรับยางในรถยนต์รายใหญ่ที่สุด

ในทวีปยุโรป	มีโรงงานผลิตหนึ่งแห่งในสาธารณรัฐเช็กและอีกแห่งหนึ่งในสา

ธารณรัฐสโลวัก	โดยมีก�าลังการผลิตสิ่งทอส�าหรับยางในรถยนต์และสิ่งทอ

ทางเทคนิครวม	57,000	ตันต่อปี	โรงงาน	Kordarna	ทั้งสองแห่งนี้ตั้งอยู่

ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม	บริเวณศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางรถยนต์

ของยุโรป	(European	Tire	Industry	Hub)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิต

ยางรถยนต์และรถยนต์รายใหญ่	และภายในรัศมี	500	กิโลเมตร	มีการผลิต

รถยนต์ราว	3.7	ล้านคัน	ท�าเลที่ตั้งดังกล่าว	จึงส่งผลดีต่อไอวีแอลในส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอส�าหรับยางในรถยนต์	(Tire	CordFabrics:	TCF)	เพื่อตอบ

สนองความต้องการที่เติบโตเพิ่มขึ้นของลูกค้า

	 ทั้งนี้ปัจจุบัน	ไอวีแอลมีธุรกิจผลิตสิ่งทอส�าหรับยางในรถยนต์อยู่ทั่วโลก	

โดย	Kordarna	จะช่วยเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม	(HVA)	ส�าหรับ

ยานยนต์โดยประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ	(proforma	consolidated	

revenue)	เป็นจ�านวนมากกว่า	1	พันล้านเหรียญสหรัฐในปี	2562	พร้อมกับ

ศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน

	 การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง	โดยบริษัทคาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในครึ่งปีหลัง

ของปี	2561					

	 ด้านนายอาลก	โลเฮีย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	IVL	กล่าว

ว่า	การเข้าซื้อกิจการบริษัท	KORDARNA	มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม	(HVA)	ของบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโตผ่าน

การเข้าซื้อกิจการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	KORDARNA	เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นที่

ยอมรับและไว้วางใจมากที่สุดในอุตสาหกรรมยางรถยนต์	และเมื่อรวมการ

ด�าเนินงานของ	KORDARNA	เข้ากับบริษัทย่อยในกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นบริษัท	

PHP,	Performance	Fibers	และ	Glanzstoff	จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการ

สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยาวนาน

ของ	KORDARNA	ผนวกเข้ากับความสามารถและขนาดของไอวีแอล	จะช่วย

สร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยรายได้ในผลิตภัณฑ์	HVA	ในกลุ่ม

ยานยนต์ที่คาดว่าจะเติบโตถึง	1	พันล้านเหรียญสหรัฐ

IVL ครึ่งปีหลังปิดดีล
ซื้อธุรกิจผลิตสิ่งทอฯในเช็กและสโลวัก 
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

	 "อุตสาหกรรมยานยนต์	เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักที่สร้างการเติบโตให้

แก่ไอวีแอล	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็น

ปัจจัยที่ช่วยหนุนการเติบโต	โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของรถยนต์และ

ยางที่มีน�้าหนักเบา	การประหยัดเชื้อเพลิงและความปลอดภัย	โอกาสเหล่านี้

จะช่วยผลักดันการเติบโตตามยุทธศาสตร์ของไอวีแอลในฐานะพันธมิตรด้าน

เส้นใยส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นน�า	ท�าให้เราสามารถส่งมอบบริการที่

ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า"นายอาลก	กล่าว

	 KORDARNA	ก่อตั้งในปี	2491	เป็นผู้ผลิตชั้นน�าในยุโรปที่มีความ

เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอส�าหรับอุตสาหกรรมยางและสิ่งทอ

อุตสาหกรรมส�าหรับสายพานล�าเลียง	โดยมีสัดส่วนยอดขายที่มาจากสิ่งทอ

ส�าหรับยางในรถยนต์	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	75	ของยอดขายรวม	นอกจาก

นี้	KORDARNA	ยังมีฐานลูกค้าและมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับบริษัทยาง

รถยนต์ชั้นน�าทั่วโลก	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกจัดจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าในกว่า	

15	ประเทศทั่วโลก	ทั้งในยุโรป	อเมริกาเหนือ	อเมริกาใต้และเอเชีย

	 การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการสร้างการบูรณาการเพิ่ม

เติมกับการด�าเนินงานของอินโดรามา	เวนเจอร์สในปัจจุบันในยุโรป	เกิด

การเกื้อหนุนทางธุรกิจจากการบูรณาการแบบย้อนกลับไปยังวัตถุดิบ

โพลีเอสเตอร์และยังเกิดความยืดหยุ่นด้านการผลิตที่เพิ่มขึ้น	ภายหลังการ

เข้าซื้อกิจการ	ไอวีแอลจะมีโรงงานผลิตในกลุ่มยานยนต์ทั้งสิ้น	12	แห่งทั่วโลก	

โดยมีก�าลังการผลิตรวม	1.27	แสนตันต่อปี	

	 อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญในการขับ

เคลื่อนการเติบโตในกลุ่ม	HVA	ของอินโดรามา	เวนเจอร์ส	ซึ่งมีอัตราเติบโต

เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ	43	และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ไอวีแอลเป็นจ�านวน	

1	พันล้านเหรียญสหรัฐในปี	2562	เมื่อรวม	KORDARNA	การเข้าซื้อกิจการ

ครั้งนี้จะช่วยเสริมให้กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอส�าหรับยางในรถยนต์ของไอวีแอ

ลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	โดยจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์	

ไนลอน66	ไนลอน6	เรยอน	เส้นใยอะรามิด	(Aramid)	และสิ่งทอไฮบริด	

ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ	อินโดรามา	เวนเจอร์สจะขึ้นเป็นผู้ผลิตเส้นใย

ส�าหรับยางในรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ	2	ของโลก	มี

ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งสิ่งทอส�าหรับยางในรถยนต์และเส้นในยางแบบเดี่ยว

IVL ครึ่งปีหลังปิดดีล
ซื้อธุรกิจผลิตสิ่งทอฯในเช็กและสโลวัก 
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	 กลับมานับหนึ่งใหม่!!	ตลาดบ้านเราเรียกว่าผันผวนสุดๆ	ก็ว่าได้ในช่วงนี้นะ

เจ้าคะ	ก่อนจะปิดรีบาวด์มาให้ใจชื้นขึ้นมาหน่อย	แต่สุดท้ายก็พังทลายเจอแรง

ขายมหาศาลมาจากไหนก็ไม่รู้	ปิดตลาดทุบปิดที่	1,599.54	จุด	-19.11	จุดเจ้าค่ะ	

เรียกได้ว่าตลาดปราบเซียนของจริงเจ้าค่ะ	ส่วนฝรั่งยังคงตื่นสายและขายต่อเนื่อง	

วินโดว์เดรสซิ่งก็ไม่ช่วยอะไร	พรุ่งนี้วันสุดท้ายของเดือนแล้ว	เจ๊เอาใจช่วยทุกคนนะ

เจ้าค่ะ	

	 มาดูหุ้นที่ยืนได้ดีในวันนี้กันนะเจ้าค่ะ	ส�าหรับหุ้นกลุ่มโรงพยายาล	BDMS	

และ	BH	สลับมายืนแดนบวกได้อย่างสวยงามเจ้าค่ะ	ซึ่งส�าหรับกลุ่มนี้เจ๊มองว่า

ถ้าเกิดปรับตัวลงมาแนวรับ	ก็ถือเป็นจังหวะที่ดีในการสะสมหุ้นในระยะยาวเจ้าค่ะ	

ส่วนใครจะเล่นสั้นก็ว่ากันไปตามสัญญาณซื้ออย่างในวันนี้เจ้าค่ะ	ด้าน	บล.ซีจี

เอส-ซีไอเอ็มบี		BDMS	แนะน�า	ถือ	ราคาเป้าหมาย	25.10	บาท	และ	บล.ทิสโก้	

แนะน�า	“ถือ”	BH	มูลค่าที่เหมาะสม	206	บาท	เจ้าค่ะ	หน้าฝนแล้วคนป่วยเข้า

โรงพยาบาลบ่อย	ตลาดเป็นแบบนี้นักลงทุนพลอยป่วยไปด้วย	อิอิ	สงสัยจะเป็น

ประเด็นนี้ที่ยืนได้แข็งกว่าตลาดเจ้าค่ะ	

	 ยังยืนได้สวยเช่นกันเจ้าค่ะ	ในส่วนของหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา	CPALL	เจ้าค่า	ขึ้น

มาปิดแดนบวกที่	74.75	บาท	ส�าหรับ	CPALL	เจ๊มองยังคงเป็นหุ้นที่ได้รับผลกระ

ทบจากตลาดค่อนข้างน้อยกว่าตัวอื่นๆเจ้าค่ะ	คนยังคงเข้าเซเว่นกันอยู่สม�่าเสมอ	

รวมจึงเจ๊ด้วย	อิอิ	และบรรดานักวิเคราะห์ยังคงมองเป้าหมายอยู่ในระดับสูงกัน

ต่อเนื่องเจ้าค่ะ		ล่าสุด	บล.หยวนต้า(ประเทศไทย)	แนะน�า`ซื้อ`	ราคาเหมาะสม	ณ	

สิ้นปี	2561	ที่	103	บาทเจ้าค่ะ	ยังคงน่าจับตากันต่อเจ้าค่ะ	พรุ่งนี้จะยืนได้อีกไหม	

น่าสนใจเจ้าค่ะ

	 มาดูกันที่รถไฟใต้ดิน	BEM	กันบ้างเจ้าค่ะ	ยืนบวกได้สวยปิดที่	7.60	บาท	

บวกขึ้นมา	0.15	บาท	ที่	2.10	%	เจ้าค่ะ	แหม..ยืนได้สวยขนาดนี้	หรือคนจะหนี	

BTS	ที่เสียบ่อยมาใช้บริการใต้ดินกันนะเจ้าคะ	อิอิ	ล่าสุด		BEM	เผยยอดผู้โดยสาร

พุ่ง	6-8%	หนุนผลงานปีนี้แจ่ม	ปี	62	ก้าวกระโดด-ร่วมชิงรถไฟความเร็วสูง	ด้าน	

บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี	แนะน�า	ซื้อ	ราคาเป้าหมาย	9.00	บาท	เบื่อ	BTS	มาขึ้น	

BEM	ดีกว่า

	 อาการอยากจะ	ATH	ต่อเนื่องนะเจ้าค่ะส�าหรับ	TITLE	วิ่งสวนตลาดขึ้นมาปิด

ไฮ	6.65	บาท	วอลุ่มแน่น	และทรงจ่อทะลุไฮเดิมเพื่อท�า	ATH	เหนือ	6.75	บาท

เจ้าค่ะ	หุ้นทรงนีเรียกได้ว่าเป็นทรงโปรดของเจ๊เลยทีเดียวเจ้าค่ะ	ล่าสุด	TITLE	รุก

ซื้อที่ดินภูเก็ต	รองรับโครงการอนาคต	6-10	ปี	มูลค่ากว่า	1	หมื่นลบ.	รองรับ

เป้าหมายรายได้รวมปี	2563-2565	อยู่ที่	6,000	ล้านบาท	เผยปัจจุบันมียอด	

Presale	เกินกว่า	90%	ของมูลค่าโครงการ	พร้อมมั่นใจรายได้ปีนี้ตามเป้าหมาย	

จับตากันให้ดีเจ้าค่ะ	พรุ่งนี้ลุ้นมีเฮกันนะเจ้าค่ะ

	 ปิดท้ายด้วยหุ้นหลบภัยหวานเย็น	ECF	กันสักหน่อยนะเจ้าค่ะ	เหตุที่เจ๊มองว่า

เป็นหุ้นหลบภัยชั้นดีในยามที่ตลาดเทลงมาแรง	-200	กว่าจุดล่ะ	ก็เพราะเป็นหุ้น

แข็งมากเจ้าค่ะ	ยืนได้ตลอดทั้งสัปดาห์	แบบนี้อนาคตน่าจะมีอะไรให้เราได้เห็นกัน

ชัดๆเจ้าค่ะ	ล่าสุดสดๆร้อนๆ	ECF	เผยไฮไลต์	ส่ง	บ.ย่อย	เตรียมสร้างโรงงานแผ่น

ไม้เอ็มดีเอฟ	(MDF)	จ.นราธิวาส	มูลค่า	1.45	พันลบ.	คาดแล้วเสร็จใน	Q2/62	ก็

ยังคงเดินหน้าตามแผนงาน	3	ปีที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่องนะเจ้าค่ะ	และคาดงบ

ไตรมาส	2	ที่จะออกมานี่ได้ข่าวว่าจะปังๆต่อเนื่องเจ้าค่ะ	ใครชอบหุ้นลงทุนเจ๊แนะน�า	

ECF	เป็นอีกทางเลือกเจ้าค่ะ	หุ้นไม่ดีจริงไม่ยืนได้ขนาดนี้ในช่วงตลาดผันผวนหนัก

แบบนี้หรอกเจ้าค่ะ	แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์หน้า

	 By	เจ๊เยเลน	ณ	Wall	Street

 การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

	 โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

	 ***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ	บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่ง

ไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า	จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก

ท่านประสบความส�าเร็จค่า

	 ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด	cut	loss	นะคะ

	 Wall	Street	ตลาดหุ้น

	 LineID	:	@wall-street

กลับมา
นับหนึ่งใหม่!!
By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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